

Với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh, năm học 2018 - 2019, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình tiếp tục dẫn đầu toàn diện trong phong trào giáo dục toàn tỉnh. Thành tích đó chính là sự phát huy truyền thống thi đua "Day tốt, học tốt" và phong trào "Xây dựng nhà trường thân thiện, học sinh tích cực". Nhìn lại chặng đường phát triển của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố mới thấy hết được sự quan tâm, đầu tư phát triển giáo dục của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Đặc biệt, trong những năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự nỗ lực vượt lên mọi khó khăn của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành; sự tin tưởng, ủng hộ hết mình của nhân dân thành phố, ngành Giáo dục thành phố đã có một bước tiến dài, vững chắc trên con đường đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW và trở thành điểm sáng của ngành Giáo dục và Đào tạo Thái Bình. Đến nay, thành phố có quy mô trường lớp ổn định và phát triển với 30 trường mầm non, 16 trường tiểu học, 17 trường THCS, 2 trường trung học và THPT. Cơ sở vật chất được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, khang trang, xanh, sạch, đẹp đáp ứng được nhu cầu học tập của con em, với 100% trường đạt chuẩn quốc gia, cao nhất tỉnh.

Theo Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ VỮNG VÀNG VỊ TRÍ DẪN ĐẦU



Góc thư viện xanh của Trường Tiểu học Trần Lâm.

Thị Thu Phương thì để duy trì và giữ vững chất lượng giáo dục, nhất là chất lượng giáo dục mũi nhọn, ngay từ đầu năm học, ngành Giáo dục thành phố đã đề ra nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ, đẩy mạnh công tác đổi mới quản lý. Thường xuyên cải tiến phương pháp giảng dạy, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý giáo dục; tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên môn, dự giờ, sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường. Chú trọng phát

hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu trên cơ sở dạy cho các em nắm vững kiến thức cơ bản, toàn diện của môn học, lớp học, cấp học. Phát huy năng lực sáng tạo của giáo viên và học sinh trong việc phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục toàn diện trong các nhà trường. Nhờ đó, nhiều năm liên ngành thanh tra, kiểm tra chuyên môn, dự giờ, sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường. Chú trọng phát

non tăng, bảo đảm các chỉ tiêu về phổ cập trẻ 5 tuổi, tiểu học và THCS. 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99 - 100%, trong đó khá, giỏi chiếm trên 90%. Năm học 2018 - 2019, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình đã có nhiều đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo hoàn thành và đạt kế hoạch đề ra; quy mô trường lớp không ngừng mở rộng, sĩ số học sinh các cấp học ổn định. Chất lượng giáo dục

toàn diện được giữ vững, dẫn đầu toàn tỉnh trong nhiều cuộc thi chủ chốt. Đặc biệt, thành phố luôn là đơn vị tốp đầu toàn tỉnh về số lượng và chất lượng học sinh giỏi. Số học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia luôn chiếm tỷ lệ cao trong tổng số giải toàn tỉnh. Điểm lại những thành tích trong năm học vừa qua, ngành Giáo dục thành phố tiếp tục khẳng định vị trí là một trong những điểm sáng về chất lượng giáo dục mũi nhọn của cả tỉnh. Trong kỳ thi giải Toán tuổi thơ cấp quốc gia khối tiểu học, thành phố cả 6/6 học sinh đều đạt giải, với 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc; 2 em đạt giải trạng nguyên tiếng Việt cấp quốc gia; 29 học sinh đạt giải thi tìm kiếm tài năng Toán học trẻ cấp quốc gia, trong đó 2 thủ khoa toàn quốc thuộc về học sinh thành phố; thi trạng nguyên tiếng Anh lớp 5 cấp tỉnh đạt giải nhất với 11/17 giải. Khối THCS có 50 em đạt giải cấp quốc gia, 57 em đạt giải cấp tỉnh lớp 9; 6 giải cấp tỉnh, giải ba cấp quốc gia cuộc thi khoa học kỹ thuật. Thi THPT Chuyên Thái Bình năm học 2019 - 2020 có 272/475 em học sinh thành phố đỗ, chiếm 57,3%, cao nhất tỉnh, tăng 1,7% so với năm học trước; 5/8 thủ khoa là học sinh thành phố.

Những kết quả nổi bật đáng ghi nhận ấy chính là điểm tựa quan trọng, vững chắc cho ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố tiếp tục vươn lên đạt hải thêm nhiều thành công hơn nữa giữ vững danh hiệu là cờ đầu của ngành Giáo dục.

MINH NGUYỄN

Ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XVI diễn ra từ ngày 10 - 12/7/2019. Phóng viên Báo Thái Bình đã ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri và các tầng lớp nhân dân gửi tới kỳ họp.

Ông Lê Văn Hòa, xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư



Khi tình thực hiện chương trình nước sạch nông thôn, cán bộ, nhân dân thôn Thăng Lợi, xã Hòa Bình vui mừng, phấn khởi, tích cực đóng tiền để được đầu tư và sử dụng nước sạch từ năm 2014. Song niềm vui "ngần chẳng tay gang", nước sạch chỉ đủ dùng trong 6 tháng đầu, sau đó tình trạng thiếu nước liên tục diễn ra, nhất là khi thời tiết nắng nóng và vào dịp Tết Nguyên đán khiến hàng trăm hộ dân của thôn Thăng Lợi lả lạng, gặp khó khăn trong sinh

hoạt. Thiếu nước sạch phục vụ sinh hoạt trên 300 hộ dân trong thôn vẫn phải dùng cả nước ao, nước giếng không bảo đảm vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, nhân dân thôn Thăng Lợi kiến nghị HĐND tăng cường giám sát, UBND các cấp chỉ đạo, yêu cầu nhà máy nước nâng cấp đường ống dẫn nước, tăng thời gian bơm cấp nước để sớm chấm dứt tình trạng thiếu nước sạch, giúp bà con ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Khoa, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ



Thực hiện Quyết định số 3942/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh phê duyệt đề án xóa bỏ lò sản xuất vôi tại khu vực cầu Ngành, thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ), 30 chủ lò đã ủng hộ chủ trương của tỉnh, đồng thuận phá dỡ 64 lò vôi bằng 115 ruột lò đúng tiến độ của đề án. Sau xóa bỏ lò vôi các hộ được yêu cầu không được kiến thiết xây dựng chõ quy hoạch. Thế nhưng đã mấy năm trôi qua, nhà cửa của các hộ nơi đây đang xuống cấp cần phải tu sửa, chưa có nghề nghiệp khác để phát triển kinh tế gia đình. Chúng tôi đề nghị tỉnh, huyện sớm công bố quy hoạch, cho phép các hộ sửa chữa nhà cửa, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp để các hộ phát triển kinh tế ổn định cuộc sống.

Ông Vũ Thụy Sỹ, xã Hòa Bình, huyện Hưng Hà



Thời gian gần đây, lợi dụng chủ trương đưa hàng Việt về nông thôn, một số doanh nghiệp đã được sự cho phép của chính quyền xã tổ chức hội thảo quảng bá sản phẩm truyền lan, sau đó đưa hàng không rõ nguồn gốc, kém chất lượng về các vùng nông thôn bán với giá trên trời. Các doanh nghiệp đánh vào lòng tham, sự thiếu hiểu biết của người tiêu dùng nên tung ra nhiều trò khuyến mãi, giảm giá để bán hàng kém chất lượng. Khi người dân phát hiện sản phẩm không sử dụng được hoặc chất lượng hàng không như quảng cáo thì doanh nghiệp đã cao chạy xa bay, không thể trả hàng và đòi tiền lại. Việc UBND các xã cho phép các doanh nghiệp tổ chức hội thảo, bán hàng kém chất lượng đã vô tình tiếp tay cho những đơn vị làm ăn bất chính lừa gạt người dân. Vì vậy, chúng tôi đề nghị các cấp, các ngành có liên quan phải quản lý chặt chẽ việc đưa hàng Việt về nông thôn, xử lý nghiêm các doanh nghiệp và các địa phương để xảy ra tình trạng đưa hàng giả, hàng kém chất lượng về nông thôn. HĐND tỉnh phối hợp với ngành chức năng, tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, nhất là quản lý hàng hóa nhằm bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng.

Ông Phạm Song Hỷ, xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng



Đến nay, toàn huyện Đông Hưng có tổng số lợn bị bệnh dịch tả lợn châu Phi, dịch tiêu hủy là trên 52.000 con với trọng lượng trên 2.600 tấn. Riêng xã Đông Kinh, số lợn tiêu hủy là 3.500 con với trọng lượng trên 200 tấn. Thiệt hại do bệnh dịch tả lợn châu Phi gây ra cho người chăn nuôi là rất lớn. Hiện nay, người chăn nuôi lâm vào cảnh khó khăn, lao đao vì nợ nần, không có kinh phí để tái đàn. Vì vậy, tỉnh cần sớm hỗ trợ kinh phí giúp giảm thiệt hại cho các hộ chăn nuôi có lợn bị bệnh tiêu hủy; đồng thời nâng mức hỗ trợ cho người tham gia tiêu hủy. Hiện nay, nhiều địa phương đã khống chế được bệnh dịch tả lợn châu Phi, đã công bố hết dịch, các hộ chăn nuôi chuẩn bị các hệ điều kiện để kinh doanh sẽ tổ chức tái đàn, tuy nhiên các hộ chăn nuôi, nhất là các hộ có lợn phải tiêu hủy đang gặp khó khăn về nguồn vốn. Đề nghị tỉnh chỉ đạo ngân hàng giảm nợ và tiếp tục cho các hộ chăn nuôi vay vốn thực hiện tái đàn.

NHÓM PHỎNG VIÊN

Có mặt trong buổi khánh thành, bàn giao nhà tình thương cho em Trần Văn Đạt, thôn Bắc Tân, xã Thái Hòa (Thái Thụy), chúng tôi không khỏi xúc động bởi tình cảm của các tổ chức, nhà hảo tâm dành cho gia đình em. Gia đình em Đạt thuộc diện hộ nghèo của xã, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đạt mồ côi mẹ từ khi chưa đầy 6 tháng tuổi. Em cũng không biết mặt cha. Đạt ở với bà ngoại và cụ ngoại đã già yếu, không còn khả năng lao động trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp, dột nát. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng các đơn vị đồng tổ chức chương trình "Tiếp sức đến trường" đã vận động các tổ chức, tập thể, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh chung tay xây dựng cho 3 bà cháu một mái nhà khang trang, rộng rãi hơn. Sau hơn 4 tháng thi công, ngôi nhà mới được hoàn thiện có tổng diện tích 42m². Niềm vui ánh lên trong mắt, em Trần Văn Đạt phấn khởi chia sẻ: Em cảm thấy rất vui vì từ nay sẽ được sống trong ngôi nhà mới, không phải lo nhà sẽ dột mỗi khi trời mưa nữa. Em xin cảm ơn các bác, các cô, các chú đã hỗ trợ cho gia đình em.

Bà Giang Thị Thim, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Thái Hòa cho biết: Ngay sau khi nhận được sự chỉ đạo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, chúng tôi đã báo cáo, tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và nhân dân trong xã ủng hộ vận động các bộ và nhân dân vận động cùng chung tay giúp đỡ gia đình cháu Trần Văn Đạt. Kết quả, Hội Chữ thập đỏ xã đã quyên góp cho cháu gần 3 triệu

Đồng hành cùng học sinh nghèo hiếu học

Cùng với việc thường xuyên triển khai các hoạt động nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã và đang tiếp tục triển khai thành công và có hiệu quả các dự án, mô hình nhân đạo, trong đó có chương trình "Tiếp sức đến trường" cho các em học sinh nghèo hiếu học.



Tình nguyện viên chữ thập đỏ góp công xây dựng nhà ở cho học sinh nghèo.

đồng để sắm những tiện nghi sinh hoạt trong gia đình, cán bộ và nhân dân trong xã ủng hộ vận động hơn 6 triệu đồng. Đến nay, sau khi khánh thành, ngôi nhà của gia đình cháu Đạt đã cơ bản đầy đủ tiện nghi.

Hỗ trợ ngôi nhà cho gia đình em Trần Văn Đạt chỉ là 1 trong số 7 ngôi nhà được Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động các tổ chức, tập thể, nhà hảo tâm chung tay xây dựng qua chương trình "Tiếp sức

đến trường". Được triển khai từ tháng 9/2017, đến nay, chương trình "Tiếp sức đến trường" do Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Đài PTTH tỉnh phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng công ty Samco đồng tổ chức

THU TRANG

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong kinh doanh du lịch

(chinhphu.vn) Xét để nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo đánh giá toàn diện về tình trạng tour du lịch giá rẻ trên phạm vi toàn quốc và các tác động đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Công Thương, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương thực hiện nghiêm chỉ đạo tại Văn bản số 8298/VP-CP-KTTH ngày 18/5/2018; tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh du lịch.

Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, nghiên cứu báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, đánh giá và làm rõ các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh lữ hành, du lịch thời gian qua, các giải pháp, chính sách, cơ chế tăng cường, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành du lịch theo phạm vi toàn quốc; đề xuất cụ thể nội dung và hình thức văn bản chỉ đạo phù hợp của Thủ tướng Chính phủ để tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh du lịch, lữ hành trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tour du lịch giá

rẻ đến Việt Nam tập trung chủ yếu tại 3 thị trường khách Trung Quốc, Hàn Quốc, ASEAN là do đặc điểm thị trường khách đi du lịch với số lượng đông, thị trường đặc biệt, khách thích mua sắm, ăn uống vui chơi, giải trí... Tour giá rẻ thời gian qua tập trung tại một số địa phương Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa. Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng xuất hiện tour giá rẻ nhưng tỷ lệ thấp do đây là hai điểm trung chuyển khách, khách quốc tế đa dạng với nhiều thị trường nguồn khác nhau. Tour giá rẻ tập trung chủ yếu tại các địa phương trên là vì những lý do như điểm đến có tài nguyên du lịch hấp dẫn, có khả năng cung ứng dịch vụ



Khách quốc tế đến Hội An.

đa dạng, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch phát triển đồng bộ; có khả năng tiếp cận bằng đường bộ, đường biển... Mặt tích cực của tour du lịch giá rẻ là tôn tại theo quy luật cung cầu của thị trường, tour giá rẻ đáp ứng nhu cầu của phân khúc thị trường khách nhất định như cầu du lịch du lịch thành phố biển của số đông,

nhu cầu đó cũng phù hợp với khả năng cung ứng dịch vụ ở mức độ trung bình của điểm đến. Tour du lịch giá rẻ đem lại nhiều lợi ích trong việc tăng lượng khách đến nhất là Việt Nam đang ở giai đoạn phát triển du lịch đại chúng. Kinh doanh tour du lịch giá rẻ đem lại doanh thu, việc làm cho nhiều cơ sở cung ứng dịch vụ trực tiếp và gián tiếp.

Bên cạnh đó, sự gia tăng lượng khách đến đã góp phần thúc đẩy tiêu dùng dịch vụ và hàng hóa tại chỗ, khuyến khích sản xuất. Đối với các hãng hàng không, tour du lịch giá rẻ còn là đòn bẩy tăng khả năng thu hút khách, duy trì sự ổn định các đường bay. Việc gia tăng lượng khách du lịch không chỉ tác động đến ngành du lịch mà

còn có tính chất lan tỏa góp phần thu hút đầu tư, phát triển bất động sản du lịch, thúc đẩy các ngành nghề, lĩnh vực có liên quan để phục vụ du lịch...

Tuy nhiên, hạn chế của tour du lịch giá rẻ là một số doanh nghiệp lữ hành, cơ sở cung ứng dịch vụ của Việt Nam ý thức pháp luật chưa đầy đủ, thiếu sự liên kết, cạnh tranh không lành mạnh, hạ giá tour để đón khách, tiếp tay cho các tổ chức, cá nhân ngoài nước ngoài sử dụng tour du lịch để thực hiện điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành và hoạt động hưởng dẫn du lịch trái pháp luật; có sự thỏa thuận ngầm giữa doanh nghiệp lữ hành, hướng dẫn viên du lịch và cơ sở mua sắm để không thực hiện nghĩa vụ về thuế với nhà nước. Song song với sự gia tăng của các hoạt động du lịch giá rẻ là sự gia tăng của lực lượng hướng dẫn viên du lịch, lao động nước ngoài tại Việt Nam, đặc biệt là số hoạt động bất hợp pháp...